



'ศรีสะเกษ'อุทธรณ์ศาลกีฬาโลก

● หลังโดนตัดแต้มกระทบเลื่อนชั้น

จากกรณีที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ได้มีคำสั่งให้บริษัท ไทยลีก จำกัด ตัดคะแนนของสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี จำนวน 6 คะแนน ในการแข่งขันฟุตบอล เอ็ม-150 แชมป์เนียนชิพ ฤดูกาล 2019 จากที่มีคะแนน 30 คะแนน เหลือ 24 คะแนน และหลังจากอันดับ 2 ไปอยู่อันดับ 5 ของตาราง เนื่องจากถูกตัดสินว่า ค้างเงิน ความ ยัก จิน กองหน้าชาวเกาหลีใต้จำนวน 74,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.3 ล้านบาท เพราะเคยเชิญนักเตะมาร่วมทดสอบฝีเท้าและจะมีการเซ็นสัญญา อย่างไรก็ตาม สุดท้ายไม่มีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้น ทำให้นักเตะไปฟ้องร้องฟีฟ่านั้น

ล่าสุด นายธเนศ เครือรัตน์ ประธานสโมสรศรีสะเกษ เอฟซี ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ทั้งหมด 4 ข้อผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ธเนศ เครือรัตน์ ว่า “ผมขอชี้แจงกรณีนักฟุตบอลสัญชาติเกาหลีใต้ 1.สโมสรได้ชำระเงินให้นักฟุตบอลคู่กรณีไปแล้วตามคำตัดสินกีฬา ประมาณ 74,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.3 ล้านบาท ทั้งๆ ที่ยังไม่มีการเซ็นสัญญา มีเพียง

หนังสือเสนอให้มาทดสอบฝีเท้า 2.สโมสรไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินกีฬาและได้ชี้แจงให้สมาคมฟุตบอลฯ ทราบและได้ดำเนินการอุทธรณ์และชำระค่าธรรมเนียมอุทธรณ์ไปที่ศาลกีฬาโลก คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา 3.สโมสรได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ผลคำสั่งลงโทษตัดแต้มของคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทฯ ไปที่คณะกรรมการอุทธรณ์ของสมาคมฟุตบอลฯ แล้ว 4.สโมสรได้มีหนังสือสอบถามและเร่งการพิจารณาอุทธรณ์ไปที่ศาลกีฬาโลกแล้วเพื่อให้ยกเลิกคำตัดสินของฟีฟ่า”

“สโมสรได้ต่อสู้ทางกฎหมายทุกช่องทางแล้วและสโมสรหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมโดยการคืนแต้มให้เรา ผมต้องขอโทษและขอแสดงความเสียใจกับแฟนบอลและนักเตะทุกท่าน ผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวครับ ผมยืนยันว่าสโมสรทำถูกต้องทุกอย่าง”

ทั้งนี้ ศรีสะเกษ เอฟซี ตั้งเป้าจะเลื่อนชั้นกลับสู่ลีกสูงสุดให้ได้ภายในฤดูกาลนี้

เปิดโผ20โต๊ะเล็กยู20ลุยเอเชีย

“ปูลปิส” โฆเซ มาเรีย ปาซอส เมนเดส หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ได้ตัดตัว

14 นักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ที่ประเทศอิหร่าน ระหว่างวันที่ 14-23 มิถุนายน ออกมาแล้ว ดังนี้ ผู้รักษาประตู อริญชัย สัมฤทธิ์รินทร์ (ธรรมศาสตร์ ยंगบลด), ชีระวัตร แก้ววิไล (แคท เอฟซี) / ตัวรับ ธวัชชัย ไร่รัตน์ (การทำเรือ เอสเอ็ม), จุดยืนที่ รักษาทรัพย์ (ธรรมศาสตร์ ยंगบลด), ญัฐศักดิ์ โพธิ์ (ธรรมศาสตร์ ยंगบลด) / ตัวข้าง จริญญาเดชมณีเที่ยง (ธรรมศาสตร์ ยंगบลด), กฤษณ์ อรัญญ์สัญญาลักษณ์ (ราชนาวิ), ศิวกร จงกลฐากร (สิงห์ สมุทรสาคร), ศิกษกะพรามอนงค์ (กรมทางหลวง), สมชาย ฐิณยงเชิง (ธรรมศาสตร์ ยंगบลด), ปิยะพันธ์ เอี่ยมวิไล (กรมทางหลวง) / ตัวเป้า ธนวัฒน์ เกิดบางระจัน (ธรรมศาสตร์ ยंगบลด), ชุตินพงศ์ สุทธิชนันท์ (นนทบุรี), ศุภกร สังข์อัม (ราชนาวิ)

ทั้งนี้ ทีมฟุตบอล ชุด ยู 20 จะมีการฝึกซ้อมกัน มีที่สุดท้ายในวันที่ 10 มิถุนายน จากนั้นจะออกเดินทางไปอิหร่าน ในคืนวันอังคารที่ 11 มิถุนายน โปรแกรมของทีมโต๊ะเล็กไทย จะประเดิมสนามพบกับคีร์กีซสถาน ในวันที่ 14 มิถุนายน เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย / นัดที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน พบเลบานอน เวลา 19.30 น.